

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2552 ครั้งที่ 1**  
**วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วห่ม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วห่ม	
5	นางสุภา สมทรง	ส.อบต.ม.2	สุภา สมทรง	
6	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	-	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธารนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธารนุราช	
9	นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	บัญชา จริยะวัฒนา	
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภินันต์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	อภินันต์ เรืองทอง	
13	นายวัชร วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
15	นายวีระพงษ์ เสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงษ์ เสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ-	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	
24	นายจักรี งามโหม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโหม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	-	
26	นางสาวชุลีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร คงแก้ว	

### ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	-	ลา
2	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	-	ลา

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
3	นายระบิล กิ่งอุบล	เลขานุการนายก	ระบิล กิ่งอุบล	
4	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายก	อภิชาติ ใจสบาย	
5	นายวิวัฒน์ ชุมชู	ผญบ.ม.11	วิวัฒน์ ชุมชู	
6	นายวัฒนา ปัญญายุทธศักดิ์	ท้องถิ่นอำเภอ	วัฒนา ปัญญายุทธศักดิ์	
7	ค.ต.อรุพงษ์ พลศิริ	หน.จร.สภ.ขนอม	อรุพงษ์ พลศิริ	
8	พ.ต.อ.อรุณ แก้ววาที	ผกก.สภ.ขนอม	อรุณ แก้ววาที	
9	นายวรินทร์ ทองใหญ่	ส.อบจ.นศ.เขต อ.ขนอม	วรินทร์ ทองใหญ่	
10	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	นักวิชาการศึกษา	เสาวลักษณ์ ผิวสุข	
11	จ.อ.ธวัชชัย พิธกิจ	จนท.ป้องกันฯ	ธวัชชัย พิธกิจ	
12	นายทนงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทนงศักดิ์ ชับมัน	
13	นายวัชระ มยุระเป็นชะ	ผช.ช่างไฟฟ้า	วัชระ มยุระเป็นชะ	
14	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	
15	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่าน  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องการ ประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 ตามที่สภาองค์  
การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลขนอม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดให้มีการประชุมสมัย  
สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 4 สมัยดังนี้

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2552
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2552
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกา  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552  
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552 และเรื่อง  
อื่นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นายกัมพล มีชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เอกสารได้แจกให้สมาชิกแล้ว เมื่อปีที่แล้วได้ดำเนินการยื่นทาง  
อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ปีนี้ต้องเสียเงินจากรายได้ 1,000 บาท  
ต้องเสีย 5 บาท ฉะนั้นสมาชิกต้องเสียค่าภาษีคนละ 300 กว่าบาท เพราะ  
พวกเรารายได้มาจากการเลือกตั้งระเบียบกำหนดให้ต้องเสีย โดยไปเสียภาษี  
ที่สรรพากรอำเภอขนอมภายในเดือนมีนาคม 2552 นี้ให้เสร็จโดยนำเอกสาร  
เมื่อปีที่แล้วไปด้วย หรือเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร และภรรยาไป  
ด้วย

- 1.2 แนะนำตัวพนักงานใหม่
- ตอนนี้มีพนักงานใหม่โอนย้ายมาใหม่ 2 ท่าน เชิญนักวิชาการศึกษาก่อน
- นางเสาวลักษณ์ ฝิวสุข  
นักวิชาการศึกษา
- ท่านประธานที่เคารพ นายผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกทุก ๆ ท่าน ดิฉัน  
จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เอกปฐมวัย ปริญญาโท  
เอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับราชการ  
ครูที่โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเวลา 12 ปี  
และได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี้ดีใจมาก ได้มาอยู่กับครอบครัวด้วยมี  
อะไรที่แนะนำ ซึ่งแนะนำตั้งแต่วันที่ยินดีรับฟัง
- จำเอกธวัชชัย พิธกิจ  
จนท.ป้องกันฯ
- กราบเรียนท่านประธาน นาย ปลัด เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาที่เคารพ  
ทุกท่าน กระผม จำเอกธวัชชัย พิธกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา  
ธารณภัย ระดับ 3 ได้โอนย้ายมาจากกองการบินทหารเรือ สนามบินอยู่ตะเภา  
จังหวัดระยอง ซึ่งปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 13 ปี และเป็นครั้งแรกที่มา  
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมทั้งจะน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อมา  
ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด
- 1.3 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนเร่ร่อน/กลุ่มเสี่ยง
- เอกสารก็ได้แจกให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดูด้วย ได้รับ  
หนังสือจากนางสาวรัชณี ทองมาลี หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช  
ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีหน้าที่คุ้มครองพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือ  
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยให้บริการประชาชนที่  
ประสบปัญหาเฉพาะหน้าด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากต่างภูมิ  
ลำนานา ให้เข้าพักอาศัยชั่วคราว เป็นเวลา 15 วัน โดยจัดบริการด้านปัจจัยสี่  
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งประสาน  
หน่วยงานอื่นให้ช่วยเหลือตามสิทธิพึงได้รับต่อไป ขอให้สมาชิกช่วยสำรวจ  
มาด้วย ตามแบบฟอร์มที่แจก ส่งภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
- 1.4 การจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำปี 2552
- ขอความร่วมมือขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง  
อบต.ขนอม ได้ร่วมกิจกรรมนี้มาทุก ๆ ปี ฉะนั้นขอให้สมาชิกที่จะร่วมกิจ  
กรรมมาพร้อมกันที่ อบต.ขนอม เวลา 12.00 น.เพื่อออกเดินทางโดยไป  
พร้อมกันที่ศาลาประคู้หก สนามหน้าเมือง เวลา 15.00 น.

## ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัย  
วิสามัญ สมัยที่ 1/2552 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีก็เป็นการ  
ทำหน้าที่ที่ไม่มีข้อบกพร่องของเลขานุการสภา และคณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา 24 คน ลา กิจ 2 คน

## ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่อง พิจารณา

3.1 พิจารณาขอความคิดเห็นในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552  
ก่อนที่จะเสนอร่างข้อบัญญัติตำบลต่อสภา ก็ต้องการที่จะให้สมาชิกดูราย  
ละเอียดของร่างข้อบัญญัติตำบลที่แจกให้ด้วย จะได้นำมาเป็นข้อพิจารณาว่า  
ดีหรือไม่ดีอย่างไร เห็นควรจะเสนอร่างบัญญัติต่อสภาหรือไม่ ที่สำคัญ  
ระเบียบใหม่ออกมาในการออกข้อบัญญัติตำบล โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ให้ประชาชนใน  
พื้นที่มีส่วนร่วมต่อไป ขอเชิญนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้  
แจง

นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.

เมื่อก่อนข้อบัญญัติตำบลเสนอ โดยนายกหรือสมาชิกก็ได้ หลังจากผ่านสภา  
ก็มีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาแต่ต่อมาก็มมีการฟ้องร้องกันมากมาย ซึ่งสิ่งที่  
สำคัญจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน มีการฟ้องศาลปกครอง  
กันมากมาย ฉะนั้นจึงต้องมีความรอบคอบ กระทบต่อชาวบ้านหรือไม่ มี  
ระเบียบจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชา  
ชน พ.ศ.2518 หรือเรียกว่าประชาพิจารณ์ ฉะนั้น ต้องพิจารณาว่า การควบคุม  
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ของ อบต.ขนอม มีการแพร่ระบาดมาก  
พอกับผลกระทบต่อชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วหรือไม่ถ้าเดือด  
ร้อนแล้วจะได้ออกเป็นข้อบัญญัติตำบล โดยต้องดูสภาพพื้นที่ของเขตนั้น ๆ  
ด้วย เมื่อได้ข้อมูลอย่างไรแล้วก็ต้องทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชนมีส่วน  
ร่วมอีกครั้งหนึ่ง แล้วมากำหนดคกร่าง แล้วจึงกลับไปทำประชาคมจึงให้ผู้  
บริหารหรือสมาชิกเสนอต่อสภา เมื่อผ่านมติสภาแล้วก็ควรลงประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อป้องกันการฟ้องร้องและขอฝากให้สมาชิกช่วย  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ

<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>สมาชิกท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นบ้างซึ่งจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญปี 50 กำหนดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ชัดเจนมาก องค์การตามรัฐธรรมนูญก็มีไว้ตรวจสอบ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้ชัดเจนป้องกันการฟ้องร้องไว้ด้วย</p>
<p>นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง ส.อบต.ม.8</p>	<p>ตามที่ปลัดได้ชี้แจง อยากจะถามถึงขั้นตอนการดำเนินการของการออกข้อบัญญัติตำบลและจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะเป็นระเบียบที่เพิ่งออกมาใหม่ช่วยอธิบายให้ชัดเจนด้วย</p>
<p>นายรัชชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะได้เข้าไปสอบถามแต่ละหมู่บ้านว่าต้องการร่างข้อบัญญัติตำบลนี้หรือไม่จะกระทบวิถีชีวิตของเขาหรือไม่เขาเดือดร้อนหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องยุบเลิก ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเราก็ออกข้อบัญญัติตำบลนี้ไม่ได้ถ้าส่วนใหญ่เห็นชอบแล้วนำมาयर่างจะได้เสนอต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>สมาชิกท่านใดจะพูดหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกก็เชิญได้ ถ้าไม่มีจะถามมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552 หรือไม่</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นด้วย 24 คน เต็มสภาฯ (ลากิจ 2 คน)</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 4</p>	<p>เรื่องด่วน - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 5</p>	<p>กระทู้ถาม - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 6</p>	<p>ญัตติอื่น ๆ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอสวัสดิทักทายผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ขนอม ทุกท่าน ไม่ว่าจะท่านผู้กำกับ พ.ต.อ.อรุณ แก้ววาที ท่านสมาชิกสภาจังหวัด นครศรีธรรมราช เขตอำเภอขนอมคุณวรินทร์ ทองใหญ่ ท้องถิ่นอำเภอขนอม คุณวัฒนา ปัญญายุทธศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 คุณวิวัฒน์ ชุมชู ต่อไปผู้เข้าร่วมประชุมช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้สนใจช่วยเข้าร่วมประชุมให้เยอะ ๆ เพื่อจะได้เสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้สภาและผู้บริหารได้ทราบ</p>

นายณรงค์ คงแก้ว

ส.อบต.ม.10

ถามถึงปัญหาของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อจากการเกิดอุทกภัย เนื่องจาก  
ตอนนี้ น้ำก็แห้งแล้วทำไมไม่ปรับปรุงซ่อมแซม ชาวบ้านก็เห็นหมู่บ้าน  
ใกล้เคียงก็เกรดถนนไปข้างแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นงบประมาณจากไหน จึง  
ขอให้ท่านนายกได้ช่วยแก้ไขให้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายโชคชัย ทองสม

นายก อบต.

ชี้แจงว่า เรื่องถนนหลายหมู่บ้านยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมเคยแจ้งสภาไป  
แล้วว่าได้ของบจากทางจังหวัดจึงรอขบวนนั้นอยู่ เพื่อไม่ได้เกิดความ  
ซ้ำซ้อน และผมจะติดตามจากจังหวัดอีก ถ้าไม่ได้หรือซ้ำก็จะปรึกษากับ  
เจ้าหน้าที่งบประมาณคือ ปลัดอีกครั้งหนึ่งในการดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

ประธานสภาฯ

ขณะนี้การประชุมอยู่ในข้อยุติอื่น ๆ ฉะนั้นผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุก  
ท่านยกมือเพื่อที่จะพูดเสนอปัญหาต่าง ๆ ได้ เชิญท่านผู้กำกับ

พ.ต.อ.อรุณ แก้ววาที

ผกก.สภ.ขนอม

เรื่องที่ทางโรงพักจะต้องเกี่ยวพันกับ อบต. นั้นมีอยู่หลายอย่าง อย่างเช่น การ  
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่ ที่จำเป็นคือ  
ต้องทำโครงการของงบประมาณต่อ อบต.ขนอม ภารกิจที่ทางโรงพักจะต้อง  
เสนออย่างใกล้ชิด คือ

1. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ต้องมีงบประมาณสนับสนุน งบประมาณเพื่อ  
จัดซื้อน้ำยาในการตรวจปัสสาวะ โดยเฉพาะใน โรงเรียนก็ต้องเข้าไปตรวจ  
อย่าง อปพร. ก็ควรจะได้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน เพราะพวกนี้มาจากชาวบ้าน  
จะรู้พื้นที่ดี ฉะนั้น จะต้องตั้งงบไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้ด้วย การป้องกันก็ต้อง  
เน้นให้ความรู้ อาจต้องตั้งงบเพื่อเลี้ยงอาหารบ้าง และงบที่ได้ไปสามารถ  
ตรวจสอบได้ ทางโรงพักก็จะทำเอกสารมาให้กับ อบต.

2. ขอแจ้งภารกิจของทางโรงพักให้ทราบ เรื่อง แรกกการจราจรซึ่งได้เตรียม  
งานกับทางผู้บริหาร ปลัด สมาชิกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในการบังคับใช้  
กฎหมายแต่เมื่อดำเนินการแล้วผลที่ได้รับจะ โดนต่อต้านหรือไม่ยังไม่ทราบ  
แต่ก็ได้รับการยอมรับตอนหลังก็มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้  
กับผู้ปฏิบัติงานที่ตลาดสี่แยก แต่วันนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ ก็ดีเพื่อเป็นกำลังใจใน  
การทำงาน อย่างเรื่องรถมอเตอร์ไซด์ท่อไอเสียดังก็จะไม่ให้เกิดขึ้นจะบรรล  
ผลหรือไม่ก็ดำเนินการอยู่ ร้านซ่อมรถก็เรียกมาคุยกันการตั้งด่านตรวจที่  
หน้า สภ.ขนอม อาจมีผลกระทบต่อประชาชนได้ แต่ผู้นำต่าง ๆ ก็ให้เกียรติ  
ตำรวจไม่เคยไปขอปล่อยให้เป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องขอ  
ขอบคุณทุกท่านการจราจรก็มีจราจรอาสาสมัครร่วมกับตำรวจเพื่อทำหน้าที่  
หน้าโรงเรียนต่าง ๆ และได้เข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจราจร  
ด้วยเรื่องการท่องเที่ยว ขนอมเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและสำคัญของ

จังหวัดมาก ทางโรงพักต้องการติดตั้งกล้อง CC.TV. ซึ่งจะจ้องใช้ห้อง Control CC.TV. เพื่อเก็บภาพบริเวณพื้นที่สี่แยกมีการตั้งวงจรปิดหลายสิบตัว ซึ่งต้องขอใช้ห้องเล็ก ๆ ของ อบต. ในการติดตั้งเพราะใกล้ดี เพื่อบันทึกข้อมูลย้อนหลังไว้ได้ นอกนั้นก็ติดตั้งบริเวณหาดในเพลา หาดคอเขา ที่ครูประวิงมืออยู่แล้ว ที่คลองเหลง สวนโซ่ว หาดทองเนียน บริเวณบางโหนดก็มีวงจรปิดอยู่แล้ว ซึ่งภาระนี้ได้มอบให้ทางกองทุนรอบโรงไฟฟ้าในการสนับสนุนงบประมาณ เรื่องการจับกุมชาวต่างชาติ ที่ผ่านมาจับกุมชาวรัสเซีย 4 ท่าน ข้อหาการประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต แสดงท่าทีเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยต่อไป จะขอฝากไว้คือการออกข้อบัญญัติถึงการก่อสร้างให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งท้องถิ่นต้องออกไว้เพื่อป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย อีกเรื่องคือการปรับปรุงโรงพัก ปรับปรุงบุคลากรให้เหมาะสมกับการต้อนรับ การให้บริการตามความสามารถเหมาะสม ดำรวจทุกคนพร้อมที่จะรับใช้บริการประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มีอะไรที่จะให้บริการรับใช้ก็เชิญติดต่อได้วันนี้ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านผู้กำกับที่ได้พูดถึงสิ่งที่ดำเนินการต่อไปอีก นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่เห็นผลชัดเจนที่เป็นปัญหาของ อบต. ขนอม มาตลอดคือการจราจรตลาดสี่แยก ซึ่งก็ได้รับการแก้ไขจากโรงพักจนเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณมาก

นายวรินทร์ ทองใหญ่  
สจ.อ.ขนอม

วันนี้ไม่มีอะไรมากที่จะพูด แต่ดีใจถึงการมีส่วนร่วมขอบคุณผู้กำกับผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมประชุม ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าได้ทำหนังสือถึงผู้นำต่าง ๆ ทุกครั้งหรือไม่ ซึ่งผมก็ดีใจมากที่หลาย ๆ ฝ่ายได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้พัฒนาขนอมให้หน้าอยู่มีความปลอดภัย วันนี้ขอพูดแค่นี้ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ สจ. วรินทร์ ทองใหญ่ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนต่าง ๆ ซึ่งผมก็ได้ทำตามระเบียบทุกประการในการออกหนังสือถึงประธานประชาคม และติดประกาศตามชุมชนต่าง ๆ ตามข้อ 24 วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ 25 วรรคสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 อย่างไม่มีข้อบกพร่อง แต่ผู้นำหรือผู้ใหญ่บ้านก็ให้ความร่วมมือน้อยมาก ถึงแม้จะไม่ได้ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ผู้นำเองก็ไม่ค่อยเข้าร่วม ฉะนั้นจึงฝากไว้ด้วยสำหรับผู้เข้าร่วมฟังการประชุมต่อไปขอให้ออกต่อๆ กันไปให้เข้าร่วมให้มาก



นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ได้พูดถึงอำเภอขนอมที่กำลังเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งน่าเป็นห่วงมากอย่างการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ซึ่งใช้ พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งควบคุมไว้กว้าง ๆ จึงหารือกับปลัด นิติกรจะออกข้อบัญญัติตำบลเรื่องนี้ไว้ควบคุมเพื่อความเป็นระเบียบ ตอนนี้ที่ปัญหามากคือ หมู่ที่ 8 ในเพลา ที่ฝ่าฝืนกฎหมายกันมากในการก่อสร้างที่รุกล้ำสาธารณะ ฉะนั้นต่อไปในการทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช การทำแผนพัฒนาถึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็ได้ ของ อบต.ขนอมเป็นอบต.ขนาดกลาง เกินสองล้านบาทจะได้ขอจาก อบจ.หรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป ตอนนี้ขาดมาก ๆ คือประชาชนไม่ค่อยออกจากบ้านมาร่วมประชุม แล้วจะทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงได้อย่างไร ฉะนั้น ขอฝากสมาชิกให้ช่วยกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมกันด้วย และคิดว่าปี 53 คงจะได้แผนพัฒนาที่ดีกว่าปี 52

นายวิวัฒน์ ชุมชู  
ศ.อบต.ม.11

พูดถึงอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งครั้งนี้ก็ท่านณรงค์ คงแก้ว ถาม อีก ครั้งก่อนท่านวิระพงศ์ เสนอเรื่อง ถามในสภาให้ผู้บริหารชี้แจงแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้นำดำเนินการ ซึ่งน่าจะใช้งบประมาณได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจระเบียบข้อให้ชี้แจงด้วย

นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.

ชี้แจงว่า ถ้าหากมีการซ่อมถนนไปส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อยทุกหมู่บ้าน แล้วมีเงินสะสมอยู่ ถามว่าใช้ได้ไหม ก็ต้องสำรวจโครงการ เสนอโดยผู้บริหารแล้วเสนอสภาเพื่อขอมติจ่ายขาดเงินสะสมได้

นายโชคชัย ทองสม

พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย ดังที่ได้ชี้แจงครั้งก่อนแล้ว แต่ความหวังคือทางจังหวัดกำลังดำเนินการแต่ถึงตอนนี้ก็ไม่ชัดเจน ฉะนั้นขอให้แต่ละหมู่บ้านได้สำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องรอโครงการเมื่อก่อนแล้ว ทางที่จริงเขาปรับปากว่าได้แต่ผมก็ไม่รอแล้วทางที่จริงจะประหยัดงบประมาณของ อบต.ขนอมถนนก็จะได้ดีด้วยเพราะโครงการเป็นบดอัดแน่นเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกช่วยสำรวจมาใหม่ด้วย

นายวิระพงศ์ เสนอเรื่อง  
ศ.อบต.ม.8

พูดถึงที่นายกได้พูดว่าให้สมาชิกสำรวจถนนใหม่ นั้น ก็คิดว่าไม่ต้องสำรวจใหม่แล้วเพราะมีของเดิมอยู่แล้ว และชัดเจนด้วย จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ชี้แจงว่าบางสายถนนซ่อมเสร็จไปแล้วที่ทางอำเภอได้ซ่อมไปจึงไม่ต้องการให้ซ้ำซ้อนกัน ฉะนั้น ขอฝากให้สมาชิกแจ้งให้ฝ่ายช่างโยธาได้ทราบด้วย

เพราะที่ผ่านมาของ อบต.ขนอม ก็ซ่อมแล้วที่สัญญาไม่ได้จริง ๆ และของทางอำเภอด้วย ฉะนั้น ก็ขอฝากไว้ให้สมาชิกช่วยสำรวจถนนของหมู่บ้านตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วแจ้งมายัง อบต.ขนอม อย่างเร่งด่วน เพราะโครงการงบประมาณที่สำรวจมีอยู่แล้วคงจะรวดเร็ว

ประธานสภาฯ

ขอฝากเรื่องสำรวจถนนกับหัวหน้าส่วนโยธาไว้ด้วย เพราะสมาชิกจะต้องประสานกับฝ่ายโยธาโดยตรงอยู่แล้ว ขอให้สมาชิกได้ติดต่อกับช่างโยธาโดยตรงจะรวดเร็วมาก ขอฝากไว้ด้วย

นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.

พูดเรื่องเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้มีผู้สูงอายุเข้ามาสอบถามยัง อบต.มากมายในแต่ละวัน จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบด้วยว่า เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุของรัฐบาลตอนนี้ยังไม่มียกยัดเยียดมาให้ อบต.เมื่อมีหนังสือจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไปเพื่อดำเนินการ ตอนนี้ถ้ามีคนถามสมาชิกก็ให้ตอบว่าเมื่อมีการสั่งการมาจะแจ้งให้ทราบต่อไป เพราะจะต้องมีเอกสารในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ แต่ผู้ที่รับจาก อบต.อยู่แล้วจะไม่ได้ ข้าราชการบำนาญบำนาญก็ไม่ได้ จึงขอแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบ

นายวิวัฒน์ ชุมชู  
ผอ.บ.ม.11

แจ้งในสภาว่าตอนนี้ทางฝ่ายปกครองคือผู้ใหญ่บ้านทางอำเภอให้สำรวจอยู่บุคคลที่มีอายุ 70-110 ปีก็ผมก็ยังสงสัยอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ จึงขอแจ้งให้สภาได้ทราบขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสภา อบต.ขนอม คิดว่าต่อไปคงจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภามากกว่านี้ ถ้าผู้นำท้องถิ่นทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือพูดอะไรอีก ขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)  
ผู้จกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ กงแก้ว

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว  
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

## ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม



